



Hội thảo

“**Hướng tới Chương trình hành động của ngành Nông nghiệp & PTNT nhằm giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu**”.



Bộ trưởng Cao Đức Phát, Thứ trưởng Đào Xuân Học và Phó Đại diện UNDP Christoph Bahuet chủ trì Hội thảo

Ngày 11/2/2008, **Bộ Nông nghiệp & PTNT** phối hợp với **Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP)** tổ chức Hội thảo quan trọng “**Hướng tới Chương trình hành động của ngành Nông nghiệp & PTNT nhằm giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu**”. Đến dự có đông đảo đại diện các Bộ, ngành, các cơ quan, Viện nghiên cứu, Trường Đại học, các Hội khoa học kỹ thuật, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các Đại sứ quán, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, báo chí & cơ quan truyền thông,... Khai mạc Hội thảo, **Bộ trưởng Cao Đức Phát** nhấn mạnh:

“...Biến đổi khí hậu xuất phát từ sự thay đổi cán cân năng lượng của trái đất do thay đổi nồng độ các khí nhà kính, nồng độ bụi trong khí quyển, thảm phủ bề mặt trái đất và lượng bức xạ mặt trời. Biến đổi khí hậu giờ đây là một thực tế đã được chứng minh có cơ sở khoa học... Theo ước tính, nếu nhiệt độ trái đất tăng thêm 3-4°C thì khoảng 300 triệu người phải di dời tạm thời hay vĩnh viễn do nước biển dâng và thêm 600 triệu người có nguy cơ bị đói vào năm 2080, khủng hoảng nước sạch sẽ xảy ra tại nhiều khu vực trên thế giới, nhiều hệ sinh thái bị phá vỡ và sức khoẻ con người bị ảnh hưởng,...



Các đại biểu tại Hội trường

...Biến đổi khí hậu đã biểu hiện ở Việt Nam. Trong 10 năm gần đây, hạn hán liên tiếp hoành hành tại cả 3 miền, gây hậu quả nặng nề đối với sản xuất và đời sống. Lũ, bão, mưa to xảy ra với mức độ thường xuyên hơn, cường độ mạnh hơn gây nhiều thiệt hại tới tính mạng và tài sản... Theo đánh giá của thế giới, Việt Nam với bờ biển dài và 2 châu thổ có cao độ thấp là một trong 5 quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Ước tính hàng chục triệu người Việt Nam có thể bị mất nhà cửa nếu nước biển dâng cao. Sản lượng lương thực có nguy cơ giảm sút lớn, đe dọa tới an ninh lương thực...Ngành nông nghiệp & PTNT ... có liên quan tới cuộc sống của 73% dân số, trong đó... phần lớn người nghèo... là đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất của biến đổi khí hậu.... Bộ Nông nghiệp & PTNT tiến hành xây dựng Chương trình hành động thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu của ngành. Đây là một trong những nhiệm vụ ưu tiên trong kế hoạch của Bộ trong những năm tới... Hội thảo "Hướng tới Chương

trình hành động của ngành Nông nghiệp & PTNT nhằm giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu” là bước khởi đầu quan trọng của quá trình xây dựng chương trình...”



Một số diễn giả tại Hội thảo

Nhiều đại biểu trong nước và quốc tế đã trình bày báo cáo tham luận tại phiên họp toàn thể và thảo luận sôi nổi tại các nhóm.

Sắp tới www.vncold.vn sẽ tiếp tục chủ đề này và giới thiệu các báo cáo tại Hội thảo.

(phóng viên www.vncold.vn)